

Alberta chịu trách nhiệm về tương lai của mình.

Ngày 30 Tháng Mười, 2023 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Các biện pháp nhằm giữ nhiều tiền hơn cho người dân Alberta, cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân và hỗ trợ nhiều sinh viên hơn vẫn là ưu tiên của chính phủ Alberta, như đã nêu trong bài phát biểu từ ngai vàng.

Bài phát biểu, được đọc tại quốc hội vào ngày 30 tháng Mười để khai mạc phiên họp đầu tiên của cơ quan lập pháp thứ 31, mô tả việc cắt giảm thuế đối với \$60.000 thu nhập đầu tiên của một người, điều luật chống tăng thuế mà không có thỏa thuận của cử tri, các bước nhằm hạn chế chi phí bảo hiểm, điện và nhiên liệu, tăng cường nhân viên y tế và giáo dục, và nhiều lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng hơn.

“Tôi rất hào hứng với phiên họp lập pháp sắp tới này và cho bốn năm tới. Vào mùa xuân, người dân Alberta đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ giải quyết những vấn đề quan trọng nhất đối với họ. Chúng tôi cam kết thực hiện lời hứa của mình và công việc đó sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc, ngày hôm nay.”

Danielle Smith, Thủ Hiến

“Tình bang của chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử của mình và những lựa chọn được đưa ra trong những tháng và năm tới sẽ có tác động đến nhiều thế hệ.”

Phó Toàn Quyền Salma Lakhani

Bài phát biểu từ ngai vàng đã vạch ra chương trình nghị sự của chính phủ được bầu vào tháng Sáu, bao gồm việc khẳng định Dự Luật 1 sẽ là luật cấm tăng thuế mà không cần trưng cầu dân ý trước. Trong số những điểm nổi bật:

Quyền của tỉnh bang

Alberta sẽ tiếp tục chống lại sự xâm nhập của liên bang đối với quyền của tỉnh bang trong việc phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí vì lợi ích kinh tế của tỉnh bang và quốc gia.

Nếu cần thiết, tỉnh bang sẽ sử dụng các kiến nghị theo *Đạo Luật Chủ Quyền trong một Canada Thống Nhất* để ngăn chặn các hành động vi hiến và gây tổn hại cho Alberta.

Áp lực tăng trưởng

Dự đoán Alberta sẽ có năm triệu dân vào năm 2026, chính phủ đã hứa sẽ xây dựng đường sá, trường học và các cơ sở cần thiết khác để hỗ trợ dân số đông hơn.

Khả năng chi trả

Chính phủ Alberta sẽ tiếp tục công việc của mình nhằm giải quyết những thách thức về khả năng chi trả trong tỉnh bang bằng cách giảm gánh nặng thuế cho người dân Alberta và tập trung vào nỗ lực giảm chi phí cho người dân Alberta liên quan đến nhà ở, nhiên liệu, điện và bảo hiểm.

An toàn công cộng

Chính phủ Alberta sẽ tiếp tục công việc của mình để giúp người dân Alberta được an toàn trên đường phố và trong cộng đồng. Điều này bao gồm việc hỗ trợ tuyển dụng thêm cảnh sát và đưa ra các cải cách đối với hệ thống tư pháp. Ngoài ra, chính phủ Alberta sẽ tiếp tục công việc giúp đỡ những người đang vật lộn với căn bệnh nghiện ngập và các vấn đề sức khỏe tâm thần không được điều trị, bao gồm việc thành lập các cộng đồng phục hồi và giới thiệu một chương trình can thiệp nhân ái dành cho những người không thể đưa ra quyết định cứu mạng và những người gây nguy hiểm cho bản thân họ hoặc cho những người khác.

Chăm sóc sức khỏe

Chính phủ Alberta sẽ đưa ra kế hoạch phân cấp quyền ra quyết định trong hệ thống chăm sóc sức khỏe để đảm bảo các dịch vụ được cung cấp cho người dân Alberta ở bất cứ đâu và khi nào họ cần cũng như cải thiện kết quả của bệnh nhân.

Giáo dục

Tăng cường hệ thống giáo dục của Alberta sẽ giúp tỉnh bang chuẩn bị cho sự gia tăng dân số hơn nữa và điều này sẽ được thực hiện bằng cách tăng số lượng lớp học, nhân viên và các lựa chọn giáo dục. Ngoài ra, việc hỗ trợ thêm về sức khỏe tâm thần và tăng cường giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp học sinh thành công và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Đa dạng hóa kinh tế

Phát triển nền kinh tế của tỉnh bang sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Alberta. Ngoài việc tiếp tục phát triển các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp của tỉnh bang, chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực thu hút đầu tư và hỗ trợ các ngành công nghiệp mới và mới nổi, bao gồm hydro, khoáng sản đất hiếm, công nghệ, lâm nghiệp, du lịch và văn hóa. Bằng cách tiếp tục hợp tác với các cộng đồng Bản Địa và xóa bỏ rào cản đối với những người dân Alberta mới làm việc, chính phủ Alberta sẽ bảo đảm rằng mọi người đều có thể tham gia vào sự thành công của tỉnh bang.

Thông tin liên quan

- [Điểm nổi bật trong bài phát biểu từ ngai vàng](#)
- [Bài Phát Biểu Từ Ngai Vàng 2023](#)

Đa truyền thông

- [Xem bài phát biểu từ ngai vàng](#)

Yêu cầu về truyền thông

Sam Blackett

780-427-2251

Thư Ký Báo Chí